

**THÔNG BÁO KHẨN CẤP****Brampton đổi tên ba cơ sở và một công viên để ghi nhận những đóng góp của các cựu thành viên Hội Đồng**

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 22 tháng 12 năm 2020) – Năm nay, Hội Đồng Thành Phố Brampton đã phê duyệt việc đổi tên ba cơ sở của Thành Phố và một công viên sắp được mở cửa để vinh danh các cựu thành viên Hội Đồng Thành Phố Brampton và ghi nhận những đóng góp của họ cho thành phố của chúng ta.

**Bob Callahan Flower City Seniors Centre**

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2020, [Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt](#) việc đổi tên Flower City Seniors Centre thành Bob Callahan Flower City Seniors Centre để vinh danh cựu Ủy Viên Hội Đồng Brampton Khu 3 và 4, Bob Callahan. Kiến nghị này do Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Jeff Bowman đề xuất và được Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố Doug Whillans tán thành.

Bob Callahan đã phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Brampton từ năm 1969 đến năm 1985 và từ năm 1997 đến năm 2014. Trong khoảng thời gian này, ông có công lớn trong việc phát triển nhiều tổ chức tại Brampton, bao gồm Peel Heritage Complex, Tòa Thị Chính, Đường Trượt Băng Giải Trí tại Công Viên Gage, Powerade Centre (nay là CAA Centre), Alderlea, South Fletcher's Hockey Complex, tòa án mới và đường ray đôi cho các chuyến tàu GO. Ông đã tận tâm phục vụ nhu cầu và đời sống của những người cao tuổi tại Brampton và là thành viên của Hội Đồng Người Cao Tuổi Brampton.

Tọa lạc tại 8870 McLaughlin Road, Seniors Centre chính thức mở cửa vào mùa Thu năm 2005, cung cấp chương trình thể dục, giáo dục và văn hóa, thể thao, nghệ thuật và thủ công cần đăng ký và tham gia tự do cũng như các sự kiện đặc biệt dành cho người cao tuổi.

**Susan Fennell Sportsplex**

Vào ngày 30 tháng 9 năm 2020, [Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt](#) việc đổi tên South Fletcher's Sportsplex thành Susan Fennell Sportsplex để vinh danh cựu Thị Trưởng Brampton Susan Fennell. Kiến nghị này do Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Martin Medeiros đề xuất và được các Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini và Rowena Santos tán thành.

Susan Fennell đã phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Brampton từ năm 1988 đến năm 2014. Trong khoảng thời gian này, bà đã có công lớn trong việc đưa South Fletcher's Sportsplex vào hoạt động, và dưới sự lãnh đạo của bà, một số dự án mang tính biểu tượng nhất của Thành Phố đã được hoàn thành, bao gồm Rose Theatre, Flower City Community Campus và Seniors Centre, Cassie Campbell Community Centre, Brampton Soccer Centre, Gore Meadows Community Centre, đồng thời cải tạo và hiện đại hóa Century Gardens Recreation Centre và Công Viên Chinguacousy. Bà đóng vai trò dẫn dắt trong nỗ lực của Thành Phố Brampton nhằm bảo đảm \$200 triệu từ việc kết hợp tài trợ của liên bang và tỉnh bang để biến chương trình Xe Buýt Tốc Hành Zúm của Brampton thành hiện thực và vận động thành công giá vé giảm giá cho người cao tuổi và cựu chiến binh. Bà cũng dẫn dắt việc phát triển một khung quy hoạch đầu tiên cho các địa điểm thờ phụng, giúp phát triển Brampton trở thành một trong những cộng đồng đa tín ngưỡng năng động nhất ở Canada. Bà cũng đấu tranh cho việc bảo tồn di sản

và đóng vai trò cá nhân trong việc cứu Alderlea, Kenneth Chisholm Mansion, khỏi bị dỡ bỏ. Dưới sự quản lý của bà, nhiều tòa nhà di sản đã được chỉ định bảo vệ hơn so với 25 năm trước.

Tọa lạc tại 500 Ray Lawson Boulevard, Sportsplex ban đầu được mở cửa vào ngày 28 tháng 9 năm 1997. Trung tâm cung cấp nhiều chương trình bơi lội, trượt băng, thể thao và thể dục cần đăng ký và tham gia tự do, cũng như các chương trình khiêu vũ, STEM và chương trình dành cho trẻ em và thanh thiếu niên cần đăng ký.

### **Sandra Hames Curling Club**

Vào ngày 5 tháng 2 năm 2020, [Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt](#) việc đổi tên Chinguacousy Curling Club thành Sandra Hames Curling Club để vinh danh cựu Ủy Viên Hội Đồng Khu 7 và 8 Sandra Hames. Kiến nghị này do Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Pat Fortini đề xuất.

Sandra Hames đã phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Brampton từ năm 1991 đến năm 2014. Trong khoảng thời gian này, bà phục vụ trong nhiều ủy ban thể thao, chẳng hạn như Brampton Soccer Advisory Committee, Brampton Cricket Advisory Committee, Brampton Sports Alliance, Brampton Sports Hall of Fame, Chinguacousy Figure Skating và Chinguacousy Club. Bà được Chinguacousy Curling Club công nhận bằng Giải Thưởng Marv White, giải thưởng này được trao cho thành viên có đóng góp lớn cho sự phát triển của câu lạc bộ và bộ môn bi đá trên băng ở cả trên và ngoài sân băng.

Tọa lạc tại 150 Central Park Drive, Curling Club ban đầu được mở cửa vào năm 1973, và được Thành Phố Brampton tiếp quản hoạt động vào năm 1976. Cơ sở này có các tiện ích cho môn bi đá trên băng và mô quần vợt mùa đông trong nhà, đồng thời là nơi có hơn 30 nhóm người sử dụng.

### **Công Viên John Sprovieri**

Vào ngày 30 tháng 9, [Hội Đồng Thành Phố đã phê duyệt](#) việc đặt tên một công viên sắp được mở cửa tại Goreway Drive và Humberwest Parkway theo tên cựu Ủy Viên Hội Đồng Brampton Khu 9 và 10 John Sprovieri. Kiến nghị này do Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực Pat Fortini đề xuất.

John Sprovieri đã phục vụ trong Hội Đồng Thành Phố Brampton từ năm 1988 đến năm 2018. Trong khoảng thời gian này, ông đã cống hiến hết mình cho sự phát triển và tiềm năng của các khu của mình. Ông đã quản lý sự tăng trưởng của Khu 10 từ khoảng 8.000 người lên đến khoảng 150.000 người ở các Khu 8 (từng là một phần của Khu 10), 9 và 10. Là một Ủy Viên Hội Đồng hướng đến kinh doanh và cộng đồng, ông đã đưa ra ý tưởng về nhà ở quản trị quanh khu Castlemore Estates tại Brampton để thu hút các chuyên gia và doanh nhân đến sống, làm việc và vui chơi tại Brampton, góp phần vào cộng đồng đa dạng, sôi động ở nơi đây ngày nay. Ông cũng có công lớn trong việc đưa Chinguacousy Wellness Centre, Brampton Soccer Centre, Gore Meadows Community Centre và hai thư viện vào hoạt động để nâng cao đời sống của cộng đồng chúng ta.

### **Thông Tin Cơ Bản**

Thành Phố Brampton có nhiều loại tài sản thuộc sở hữu của thành phố, từ các công viên và thung lũng cho đến các tòa nhà và đường phố. Nhiều địa điểm được đặt tên để ca ngợi nền văn hóa và di sản phong phú của Thành Phố trong khi những địa điểm khác lại được đặt tên như một cách ghi nhận kỷ niệm để tôn vinh các sự kiện và những thành tích xuất sắc, phục vụ đặc biệt hay những đóng góp đáng kể cho cộng đồng của các cá nhân.

Thành Phố sẽ bắt đầu thay bằng chỉ dẫn bên ngoài, cũng như biển hiệu trên đường, biển chỉ đường, tài liệu hành chính và quảng cáo cho mỗi cơ sở được đổi tên đề cập ở trên trong vài tháng tới. Để tìm hiểu thêm về việc Đặt Tên Tài Sản của Thành Phố, bao gồm thông tin về thời gian thu thập ý kiến công chúng, [hãy nhấp vào đây](#).

### Trích dẫn

“Brampton có một lịch sử phong phú được xây dựng dựa trên sự cống hiến và đóng góp của nhiều cá nhân, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc biến Brampton trở thành một thành phố nhộn nhịp, sôi động như ngày nay. Tôi muốn cảm ơn tất cả các cựu thành viên Hội Đồng Thành Phố Brampton vì sự cống hiến không mệt mỏi của họ trong việc phát triển thành phố của chúng ta.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Brampton là thành phố lớn thứ ba trong Khu Vực Đại Toronto và là thành phố lớn thứ chín tại Canada. Chúng ta đã đi một chặng đường dài kể từ gốc rễ lịch sử là Flower Town và điều đó phần lớn là nhờ vào sự cống hiến ngày càng tiến tới của các cựu thành viên Hội Đồng này”.

– *Rowena Santos, Ủy Viên Hội Đồng Khu Vực, Khu 1 & 5, Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Tôi rất vui vì chúng ta đang ghi nhận những cựu thành viên Hội Đồng Brampton vì sự tận tâm của họ trong việc biến thành phố trở thành một nơi tốt hơn để tất cả mọi người cùng sống, vui chơi và làm việc. Điều quan trọng là người dân cần hiểu được rằng nhiều chương trình và cơ sở vật chất mà họ đang được hưởng đã trở thành hiện thực là nhờ vào sự lãnh đạo của các cựu thành viên Hội Đồng.”

– *Charmaine Williams, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 7 & 8; Phó Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Các nhân viên tòa thị chính đã bắt đầu tiến hành đổi tên các tài sản này. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ cập nhật tất cả các bảng chỉ dẫn và khi an toàn để thực hiện, nhân viên sẽ tổ chức các sự kiện kỷ niệm với các bên liên quan”.

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

**Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 650.000 người và 70.000 doanh nghiệp.** Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca).

### LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Monika Duggal  
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền T  
Cộng Đồng  
Truyền Thông Chiến Lược  
Thành Phố Brampton  
905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)